



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"โพธิวิชาลัย"ผลิตบัณฑิตรุ่น 1 คืบท่องถิ่น ยึดแนวพระราชดำริ- ใช้"โรงสีพระราชทาน"เป็นห้องเรียน

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาโรงสีข้าวพระราชทาน บ้านคลองทราย สุวีโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดำริว่า พื้นที่โรงสีข้าวพระราชทานและโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเขา ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ จะเป็นพื้นที่จัดทำกรเรียนการสอนของวิทยาลัยโพธิวิชาลัย มศว โดยหลักการของหลักสูตรเราเน้นการจัดการภูมิสังคม เป็นหลักสูตรใหม่ที่อิงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาแนวคิดอื่นๆ ที่ผลิตคนเพื่อออกไปแก้ปัญหาวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโลกร้อน วิกฤตธรรมชาติ วิกฤตพลังงาน วิกฤตอาหาร และวิกฤตการเมือง

ผศ.อำนาจ กล่าวว่า หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิทยาลัยโพธิวิชาลัย การเรียนการสอนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเรียนภายในชั้นเรียนหรือห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ไม่ได้ยึดต่อไป จำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ของจริง ประสบการณ์จริง ห้องเรียนที่เราจัดให้จึงเป็นห้องเรียนที่อยู่นอกชั้นเรียนโดยแบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ดังนี้ ฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาครัฐ ฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาคการศึกษา ฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาคธุรกิจเอกชนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาคประชาสังคมและสื่อ โรงสีข้าวพระราชทานบ้านคลองทรายอยู่ในฐานการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการภาครัฐซึ่งมศวได้เข้าไปพัฒนาเพื่อใช้เป็นห้องเรียนให้นิสิตเรียนรู้การผลิตข้าวตั้งแต่กระบวนการปลูกข้าวโดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นเรื่องของต้นทุนทางสุขภาพด้วย

"สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเป็นเรียบร้อยแล้ว เริ่มรับสมัครนิสิตโดยการสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัย จะรับเยาวชนในพื้นที่จ.สระแก้วเข้ามาเรียนเพื่อให้เขากลับไปทำงานในชุมชนตัวเอง โดยจะเริ่มรับสมัครในปี 2552 และเริ่มเรียนในปี 2553 รุ่นแรกรับจำนวน 35 คน" ผศ.อำนาจ กล่าว

หน้า 29